

“หนี้ กยศ. หนี้ที่ต้องชำระ”

ที่มา

สำนักบัญชีและการเงินได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารเรื่อง “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา เงินที่นำมาให้กู้ยืมทั้งหมดมาจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงินภาษีอากรของคนไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา กองทุนฯ ได้เริ่มนำเงินที่ได้รับชำระหนี้มาสมทบการให้กู้ยืมเพื่อแบ่งเบาภาระงบประมาณ การจัดสรรเงินให้กู้ยืมเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ถึงปีการศึกษา 2556 ให้กู้ไปแล้วกว่า 4 ล้านราย เป็นวงเงินกู้ยืมกว่า 4 แสนล้านบาท ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้มีจำนวน 2.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 64.5 อัตราหนี้ค้างชำระของผู้กู้ยืมทุกกลุ่มสถานศึกษา คำนวณจากฐานเงินครบกำหนด มียอดค้างชำระถึงร้อยละ 53 ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง ที่เป็นเช่นนี้เพราะที่ผ่านมามีการติดตามหนี้ยังขาดมาตรการที่มีประสิทธิภาพ

จากปัญหาการค้างชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่ค่อนข้างสูง นำความวิตกกังวลมาสู่แวดวงผู้ดำเนินงานกองทุนฯ ทั้งผู้บริหารกองทุนฯ รัฐบาลและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทางกองทุนฯ ได้ร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับ ผู้กู้ยืม โดยการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการชำระหนี้ ปลุกฝังให้ผู้กู้ยืมมีวินัยทางการเงินและมีความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืน ฝึกหัดขัดเกลาความคิดจิตใจ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมมีศรัทธามั่นคงในคุณความดี ซื่อสัตย์ มีใจเมตตา เสียสละ และแบ่งปัน การชำระหนี้คืนเพื่ออนุเคราะห์รุ่นน้องให้ได้กู้ยืมต่อไป หากรุ่นพี่ไม่ชำระหนี้ รุ่นน้องก็ขาดโอกาส ต้องไม่ลืมว่าเงินให้กู้ยืมเป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชนผู้เสียภาษีที่ช่วยผู้กู้ยืมให้มีโอกาสทางการศึกษา ได้มีวิชาชีพติดตัว เพื่อใช้เลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว ผู้กู้ยืมทุกคนควรตระหนักในข้อนี้ และรู้คุณค่าของเงินให้กู้ยืม เพื่อจะได้ให้เงินกู้ยืมได้หมุนเวียนนำไปสร้างโอกาสและสร้างอนาคตให้กับเยาวชนของชาติรายอื่นต่อไป

อนึ่ง เริ่มมีมาตรการเชิงรุกด้วยความร่วมมือกับองค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน ในการตรวจสอบสถานะผู้ที่รับเข้าทำงานหากเป็นผู้กู้ยืมจะดูสถานภาพการชำระหนี้ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบให้ผู้กู้ยืมอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ทางกองทุนฯ มีเป้าหมายจะนำข้อมูลของผู้กู้ยืมเข้า Credit Bureau คือให้ข้อมูลกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม และสร้างเครดิตที่ดีให้กับผู้กู้ยืมในอนาคต

บทสรุป

การแก้ปัญหาการค้างชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เป็นบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ หรือ รณรงค์สร้างจิตสำนึกของนักศึกษาผู้กู้ยืม และถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือผู้บริหารกองทุนฯ และสถาบันการศึกษา

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นอกจากการตอกย้ำให้นักศึกษาผู้กู้ยืมตระหนักถึงคุณธรรม ข้อที่ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ความซื่อสัตย์ เสียสละและแบ่งปัน โดยผ่านกิจกรรม ปัจฉินิเทศ หรือระหว่างการสอนสัมมนาเพื่อรับทุนกยศ. แล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังใคร่ขอความร่วมมือจาก คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ช่วยกระตุ้นเตือนสตินักศึกษาผู้กู้ยืม ให้มั่นคงในวินัยทางการเงิน ในทุกวาระและโอกาสที่เหมาะสม ทั้งในและนอกชั้นเรียน

ประโยชน์ของการปรับบทบาทเชิงรุกของสถานศึกษา ต่อการแก้ปัญหาเรื่องนี้

1. เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้กู้ยืมให้มีจิตสำนึก มีแรงกระตุ้นในการชำระหนี้คืนกองทุน กยศ.
2. เป็นการปลูกฝังผู้กู้ยืมให้มีความรับผิดชอบต่อ มีศรัทธามั่นคงในคุณความดี ซื่อสัตย์ มีใจเมตตา เสียสละ และแบ่งปัน
3. เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้กู้ยืมในการสมัครเข้าทำงาน จะได้ไม่มีปัญหาหากถูกตรวจสอบ สถานภาพการชำระหนี้ รวมทั้งโอกาสที่จะถูกเปิดเผยข้อมูลโดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) ในอนาคต